


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 

วันที่ 23 เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2566   เวลา  09.00 นาฬิกา 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

……………………………………… 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ลงชื่อและเข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญเลิศ กล่ินอุบล ประธานสภา อบต.หนองกะปุ บุญเลิศ กล่ินอุบล  
2. นายบุญเทิด เทศอ้น รองประธานสภา อบต.หนองกะปุ บุญเทิด เทศอ้น  
3. นายชวลิต  สังข์สน เลขานุการสภา อบต.หนองกะปุ ชวลิต  สังข์สน  
4. นายเจษฎากร อุ่นเทศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 ต.หนองกะปุ เจษฎากร อุ่นเทศ  
5 นายสนิจ ภุมรา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 ต.หนองกะปุ สนิจ ภุมรา  
6 นายณรงค์ พราหมณ์ฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 ต.หนองกะปุ ณรงค์ พราหมณ์ฤกษ์  
7 นางสวาด พงษ์ดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 ต.หนองกะปุ สวาด พงษ์ดี  
8 นายปิยพงศ์ ทองมาก สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6 ต.หนองกะปุ ปิยพงศ์ ทองมาก  
9 นายอ านวย ทิมจิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 ต.หนองกะปุ อ านวย ทิมจิต   
10 นายไพฑูรย์ เทศล าลึก สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 ต.หนองกะปุ ไพฑูรย์ เทศล าลึก  
11 นางพรทิพย์ ค าเขียน สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยข้อง พรทิพย์ ค าเขียน  
12 นายสิทธานต์ ค าสระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยข้อง สิทธานต์ ค าสระ  
13 นายเอกสิทธิ์ ค าโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยข้อง เอกสิทธิ์ ค าโพธิ์  

 

   ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  
๑ นายบุญชู พุ่มจิตร นายก อบต. บุญชู พุ่มจิตร  
๒ นายเจริญ สุ่มแก้ว รองนายก อบต. เจริญ สุ่มแก้ว  
3 นายวิรัตน์ ทิมจิตร เลขานุการนายก อบต. วิรัตน์ ทิมจิตร  
4 นางถนอมศรี บุญมาก ผู้อ านวยการกองคลัง ถนอมศรี บุญมาก  
5 นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัณ ผู้อ านวยการกองช่าง อภิรักษ์  ฉิมเฉยสุวัณ  
6 นางมนัสวี  กล่ินอุบล หัวหน้าส านักปลัด มนัสวี  กล่ินอุบล  
7 นางสาวจิดาภา เจ้ยเปล่ียน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ จิดาภา เจ้ยเปล่ียน  
8 นางสาวอารีย์   ศรีสม นักวิชาการศึกษาฯ อารีย์  ศรีสม  
9 นางกัลญา ค าสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลญา ค าสม  

  
 ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  
- - - -  
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เริ่มประชุม เวลา 09.15 น. 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ประธานฯกล่าวเปิดการประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ           - ชลประทานแจ้งการเปิดน้ าท านาปี โดยเริ่มเปิด 15 กันยายน 2566 และในปีการผลิต 

66/67 งดท านาปรัง 
เลขานุการนายกฯ - การประชุมของกลุ่มผู้ใช้น้ าขอให้ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมกันให้มากๆ 
ระเบียบวาระ ที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 ใน

การประชุมเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2566 ท่านใดจะขอแก้ไขในระเบียบวาระใด ขอเชิญได้ ถ้า
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติท่ีประชุมรับรองด้วย 

มติท่ีประชุม    - มีมติรับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอใหม่ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ วาระที่ 3 ข้ันให้การเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ - ตามท่ีสภามีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 ในการ

ประชุมสภาเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2566 และสภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน 3 คน และก าหนดให้สมาชิกสภา ผู้บริหาร ท่ีประสงค์ขอแปรญัตติ ส่งค าแปรญัตติให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ต้ังแต่เวลา 08.30 น.ของวันท่ี 11 สิงหาคม 2566 ถึงเวลา 
16.30 น.ของวันท่ี 16 สิงหาคม 2566 ในขั้นนี้ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจง
รายละเอียด 

นายสนิจ  ภุมรา   - เรียนประธานสภา ตามท่ีสภาก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย 
ส.อบต.ม.3 ต.หนองกะปุ ประจ าปี พ.ศ.2567 มารับค าเสนอแปรญัตติตามวัน เวลา ท่ีสภาก าหนด คณะกรรมการได้มา

ขอรับค าแปรญัตติแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ รวมท้ังคณะกรรมการแปรญัตติ
และผู้บริหารก็ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติหรือแก้ไข ยังคงหลักการเดิมของร่างข้อบัญญัติไว้ทุกข้อ 

ประธานฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงล าดับหัวข้อท่ีมีการแปรญัตติ หรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติขอแก้ไขเท่านั้น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ และขอแก้ไข จึง
ขอให้สภาพิจารณาต่อในวาระท่ี 3 เลย 

ท่ีประชุม - เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ - ในวาระท่ี 3 ให้ท่ีประชุมลงมติว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณหรือไม่ ผงจึงขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โปรดยกมือข้ีน 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเวลา 10.15 น. จ านวน 12 เสียง ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบและงดออกเสียง 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
   5.1 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานสภาฯ - เชิญฝ่ายเลขาช้ีแจง 
เลขาสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 4)
พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นใช้เงินต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งมีโครงการท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงิน ดังนี้ 
1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย 6/1 หมู่ 3 จ านวน 

105,900 บาท 
2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 2 หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 

0.15 เมตร จ านวน 411,000 บาท 
3.  ค่าก่อสร้างอาคารเก็บของบริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ขนาด

กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร จ านวน 463,000 บาท 
ท่ีขอกันเงินเนื่องจากยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงจ าเป็นต้องขอกันเงินไว้ก่อนเพื่อมิให้
โครงการตกไป 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีเลขาสภาฯช้ีแจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายเจษฎากร อุ่นเทศ    - โครงการจัดท ารูปแบบ รายละเอียด ก าหนดราคาเสร็จแล้วหรือไม่ ถ้าเสร็จแล้วขอให้ 
ส.อบต.ม.2 ต.หนองกะปุ ผู้บริหารเร่งหาผู้รับจ้างด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมผมขอมติท่ีประชุมว่าผู้ใดเห็นสมควรอนุมัติให้กันเงินไว้ตาม

รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเพื่อไปด าเนินการอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีโปรดยกมือขึ้น 
ท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติจ านวน 11 เสียง ประธานสภางดออกเสียง 
   5.2 การให้ความเห็นชอบในการต่อสัญญาการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปุ้ม-ยางหัก 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้มีการแจ้งการขอต่อระยะเวลาการใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติพื้นท่ีป่าเขาปุ้ม-ยางหัก 

จ านวน 1306 ไร่ ของมหาวิทยาลัยกับกรมป่าไม้ท่ีแจ้งให้สภาทราบไปแล้ว ซึ่งทางราชภัฏ
เพชรบุรีแจ้งขอมติสภาให้ความเห็นชอบด้วยจึงขอให้สภาร่วมพิจารณาด้วย 

ท่ีประชุม - ได้มีการอภิปรายกันหลากหลายถึงการขอใช้ว่ามีผลกระทบกับชาวบ้านหรือไม่ ประกอบกับ
รายละเอียดยังไม่ชัดเจนจึงมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับป่าไม้เข้ามาร่วมช้ีแจงใน
การประชุมครั้งต่อไปเพื่อประการพิจารณา 

 5.3 การรับมอบครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศและเครื่องปริ้นเตอร์) 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญฝ่ายเลขาช้ีแจง 
เลขานุการสภาฯ - ด้วย นายละม่อม  มีทอง อยู่บ้านเลขท่ี 20/1 หมู่ 4 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ได้มอบเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Beko รุ่น BTFOG 180/ BTFOG ขนาด 17400 บีทียู ให้กับ 
ศพด.บ้านโป่งสลอด และเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother DCPT 220 ให้กับ ศพด.โรงเรียนวัดโพธิ์
ลอย ซึ่งท้ัง 2 ศูนย์อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหนังสือท่ี ก.ค.(กอส.) 

 
 
 



-4- 
 0405.2/020147 ลว. 18 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบการคลังข้อ 4 ก าหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่นหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีมีการ
อุทิศพัสดุให้กับ อบต. เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่การรับมอบพัสดุท่ีมีการ
อุทิศให้ อปท. มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายของ อปท. ซึ่งการพิจารณา
งบประมาณเป็นอ านาจของสภาฯจึงต้องให้สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบด้วย 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมว่าท่านใด
เห็นชอบในการรับมอบพัสดุเครื่องปรับอากาศและเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียดข้างต้น โปรด
ยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ - แจ้งให้สมาชิกร่วมรับฟังพระเจริญพุทธมนต์ ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. 

ณ วัดโพธิ์ลอย การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี 
เลขานุการสภาฯ - แจ้งการส ารวจโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 เพื่อแก้ไขปรับปรุง

เพิ่มเติมแผนให้มีความชัดเจนโดยเริ่มต้น ตุลาคม 2566 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม

เพรียงกันและขอปิดการประชุม  
  

เลิกประชุม เวลา 12.30 นาฬิกา 
 
 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 (นายชวลิต  สังข์สน) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 (นายบุญเลิศ  กลิ่นอุบล) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ            

 
 
 
 



      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะปุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2566  วันท่ี 23 สิงหาคม 2566 แล้ว เห็นว่าถูกต้องทุก
ประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(นายสนิจ ภุมรา) 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 ต.หนองกะปุ 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

  
 (นายไพฑูรย์ เทศล าลึก)        (นายสิทธานต์ ค าสระ) 
   สมาชิกสภา อบต. ม.9 ต.หนองกะปุ                สมาชิกสภา อบต. ม.2 ต.ห้วยข้อง  
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
  
 

รายงานการประชุมสภาฯครั้ งนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ไ ด้รับรองแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2566  วันท่ี 9 ตุลาคม 2566 
 
 
             (ลงช่ือ)……………… ……………………………..……. 

  (นายบุญเลิศ  กล่ินอุบล) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

 
 
 
 
 
 


